
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

    

รายงานการประชุมกลุมยอยเฉพาะเร่ือง  

“การวิจัยชวยพัฒนาบริษัทไดอยางไร” 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ผ 3.4      

ผ 3.4-1 ภาคผนวก ผ 3.4 



รายงานการประชุมกลุมยอยเฉพาะเรื่อง “การวิจัยชวยพัฒนาบริษัทไดอยางไร” 

วันอังคารท่ี 19 มกราคม พ.ศ. 2559 เวลา 13.00-16.00 น. 

ณ หอง YT720 ช้ัน 7 อาคาร สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ถนนพระรามหก กรุงเทพฯ 

---------------------------------------------  

ผูเขารวมประชุมกลุมยอย 

วิทยากรนํา 

1.  คุณบํารุง เจษฎาพงศไพบูลย  บริษัท เอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอรไพรส จํากัด 
 
ผูเขารวมประชุมกลุมยอย 

1.  คุณบุญหาญ  อูอุดมยิ่ง  ประธานกลุมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑยาง  

สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 

2.  คุณสุดารัตน ดิลกโกมล  บริษัท สหบุญทองกรุป จํากัด 

3.  คุณเมธา ปณิธานศิริกุล บริษัท สหบุญทองกรุป จํากัด 

4.  คุณพชร พงศประกอบ บริษัท เอ็มดีอาร อินเตอรเนชันแนล จํากัด 

5.  คุณพูนลาภ เงินมณีรัตน บริษัท ดูปองท (ประเทศไทย) จํากัด 

6.  คุณอิทธิชัย ปทมสิริวัฒน สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

7.  คุณอรัญญา จันทรมหานะ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

8.  คุณอริศรา สินอุดม สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) 

9.  ดร.กฤษฎา สุชีวะ ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
 
10.  รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

11.  คุณดารณี  เจริญสุข ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

12.  คุณชินรัตน  ลาภพูลธนะอนันต ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

13.  คุณอุบล โพธิ์อําพร ศูนยวิจัยเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

14.  คุณชญาภา นิ่มสุวรรณ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ 
 
 

ผ 3.4-2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพาราภายใตเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงานวิจัย 



วัตถุประสงค 

 เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและขอคิดเห็นในการนําเอาการวิจัยและพัฒนามาประยุกตใชในบริษัท และ

กระตุนใหบริษัทท่ียังไมไดทําวิจัยหันมาสนใจการทําวิจัยมากข้ึน อันจะนําไปสูการพัฒนาท่ีเปนประโยชนตอ

อุตสาหกรรมยางของประเทศ 

 

สรุปการประชุมกลุมยอย  

 บริษัท เอ็ม.บี.เจ เอ็นเตอรไพรส จํากัด เติบโตมาจากบริษัทท่ีทํากิจการคาขาย (Trading company) 

นําเขาสารเคมี สี มาสเตอรแบตชจากตางประเทศมาขายในประเทศไทย เม่ือเริ่มเขามาดําเนินธุรกิจนี้ก็

มองเห็นวาธุรกิจยังไมม่ันคง ควรจะตองมีการวิจัยและพัฒนาสินคาเปนของตนเอง จึงไดเริ่มทําวิจัยโดย

เริ่มจากการแกไขปญหาใหแกลูกคาท่ีอยูภายใตการดูแลของบริษัท ซ่ึงเปนเขาไปใหบริการท่ีโรงงานของ

ลูกคาและ/หรือนําโจทยจากลูกคามาพัฒนาตอท่ีหองปฏิบัติการของทางบริษัทเอง จนกระท่ังเม่ือ

ประมาณ 5 ปท่ีแลวไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) 

ในโครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (ITAP) และโครงการเงินกูดอกเบี้ยต่ํา 

(CD) ทําใหบริษัทสามารถจัดหาเครื่องมือทดสอบได จึงไดเริ่มทําวิจัยและพัฒนาพอลิเมอรอยางจริงจัง 

ปจจุบันไดมีการตั้งบริษัทใหมข้ึนมาชื่อวา บริษัทวิจัยและพัฒนาพอลิเมอร จํากัด โดยหวังวาจะได 

knowhow และขอมูลวิจัยท่ีสามารถปอนใหกับอุตสาหกรรมได บริษัทดังกลาวซ่ึงดําเนินการมาแลว 5 ป 

และเริ่มท่ีจะมีผลงานวิจัยในเชิงพาณิชย 

 ปจจัยแหงความสําเร็จในการนําการวิจัยเขามาชวยพัฒนาบริษัท ไดแก 

1. ทัศนคติ (attitude) ของผูบริหารท่ีมองวาองคกรจะเติบโตไดอยางยั่งยืนตองมีเทคโนโลยีเปนของ

ตัวเอง โดยอาศัยการวิจัยพัฒนา ถาบริษัทอยูเฉยๆ ไมดําเนินการอะไร ตอไปธุรกิจก็อาจจะถึงยุคของ

การเสื่อมถอย เชน คาแรงงานท่ีสูงข้ึน ก็จะไมมีเทคโนโลยีใหมเขามาทดแทน นอกจากนั้น ทุก

งานวิจัยก็จะมีสวนท่ีดีของมันแมวางานวิจัยชิ้นนั้นจะไมสําเร็จก็ตาม แตความรูและประสบการณท่ีได

ในระหวางการทําวิจัยนั้น สามารถนําไปใชประโยชนในการวิจัยและพัฒนางานอ่ืนได  

2. ตลาด บริษัทตองศึกษาวิเคราะหแนวโนมตลาดวาจะเปนไปในลักษณะใด และบริษัทยังขาดงานวิจัย

อะไรบางท่ีจะชวยใหประสบความสําเร็จไปยังจุดท่ีมุงหวัง 

3. ความมีใจสู ไมยอมแพตออุปสรรคท่ีไมเปนไปตามความคาดหวังระหวางการวิจัยและพัฒนา รวมไป

ถึงการปรับตัวเพ่ือใหธุรกิจสามารถดําเนินตอไปได  

4. การบริหารงานบุคคล ใหเกิดแรงจูงใจในการทํางาน เปนเรื่องสําคัญ บริษัทสงเสริมและสนับสนุนให

พนักงานของบริษัทไดมีโอกาสเรียนรูอยางตอเนื่อง เชน การสงไปฝกอบรม การใหทุนการศึกษาตอใน

ระดับสูงข้ึน ในดานตางๆ ท้ังเทคโนโลยีและการตลาด รวมไปถึงการใหรางวัลอยางเหมาะสมเพ่ือเปน

ขวัญและกําลังใจกับพนักงาน 

 

ผ 3.4-3 ภาคผนวก ผ 3.4 



 อุปสรรคสําคัญในการดําเนินการวิจัยและพัฒนา ไดแก 

1. นักวิจัยไมรูวาตลาดตองการอะไร ทําใหการวิจัยและพัฒนาไมตรงตามความตองการของตลาด

ผลงานวิจัยจึงไมสามารถนําไปใชประโยชนได หรือผลิตภัณฑท่ีวิจัยไดแลวจะนําไปผลิตเปนสินคาจริง

จะทําอยางไร การตลาดท่ีดีจึงเปนเรื่องสําคัญสําหรับความสําเร็จของงานวิจัยและพัฒนา 

2. สถานการณในประเทศไทยปจจุบันอาจยังไมเหมาะกับการพัฒนาสินคานวัตกรรมท่ีมีความพิเศษมาก

และมีมูลคาสูง เพราะตลาดในประเทศไมใหญพอ แตสําหรับประเทศจีนท่ีมีตลาดใหญมาก แมสินคา

เหลานี้จะขายไดเพียง 1% ก็สามารถสรางรายไดไดมาก ทําใหธุรกิจพัฒนาไปได 

3. เงินทุนมีความสําคัญ สําหรับการวิจัยตองใชเวลาหลายปกวาจะเห็นผล (อาจถึง 4-5 ป) ซ่ึงชวงเวลา

ดังกลาวยังไมสามารถผลิตสินคาขายได แตตองมีการลงทุนท้ังสถานท่ี เครื่องจักรผลิต แรงงาน ฯลฯ 

ถาไมใชบริษัทใหญท่ีมีเงินทุนเพียงพอก็จะไมสามารถดําเนินการได เพราะการสนับสนุนเงินทุนวิจัยท่ี

ไดรับจากภาครัฐนั้นสวนใหญจะเปนแคเฉพาะคาท่ีปรึกษา ไมรวมถึงเงินทุนอ่ืนๆ ท่ีตองใชในการ

ดําเนินธุรกิจ นอกจากนั้นบริษัทใหญยังไดเปรียบในเรื่องของชองทางการขาย การมีเครือขาย

เชื่อมโยง (networking) ตางๆ ซ่ึงบริษัทเล็กๆ ไมสามารถทําได 

4. บุคลากร การท่ีจะทําใหทุกคนในองคกรรูเรื่องเก่ียวกับนวัตกรรมท่ีบริษัทดําเนินการนั้นไมใชเรื่องงาย 

ตองใหการศึกษาแกบุคลากรดวย 

 สิ่งท่ีประเทศไทยควรดําเนินการ คือ ลดการนําเขาและดําเนินการทําเลียนแบบและพัฒนา (copy and 

development) เพราะการทําเลียนแบบและพัฒนาตอยอดในสินคาเดิมท่ีมีอยูใหดีข้ึนนั้น คาดําเนินการ

ไมสูงเทาคาดําเนินการวิจัยและพัฒนาของท่ีใหม ผูผลิตก็ไมตองซ้ือเครื่องจักรใหม เทคโนโลยีใหมมาทํา ก็

ลดตนทุนไดพอสมควร สิ่งเหลานี้ชวยเพ่ิมมูลคาสินคาได อยางไรก็ตาม ประเทศไทยจะตองพัฒนาสินคา

นวัตกรรมดวยเพ่ือใหแขงขันได แตอาจมีความจําเปนในอนาคตเชนในอีก 5 ปขางหนาโดยท่ีจะตองให

ความสําคัญกับตลาดดวยจึงจะประสบความสําเร็จ 

 นอกจากการวิจัยและพัฒนาแลว หนวยราชการตางๆ ก็จําเปนตองใหการสนับสนุนและทํางานรวมกัน

แบบบูรณาการ เชน กระทรวงพาณิชย โดยทูตพาณิชยในแตละประเทศอาจจะชวยหาตลาดให 

กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชวยในเรื่องการวิจัยและพัฒนา กระทรวงอุตสาหกรรม ชวยในเรื่อง

การผลิตในภาคอุตสาหกรรม และกระทรวงอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ สําหรับ

การดูแลยางพาราในสวนของตนน้ํา กลางน้ํา เปนตน 

 การใหทุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาควรแบงเปน 2 ระดับ ไดแก การวิจัยและพัฒนาในระดับตนแบบ 

กับ การสนับสนุนใหเกิดการนําตนแบบไปผลิตจริงในอุตสาหกรรมดวย ซ่ึงปจจุบันการใหทุนวิจัยของ

ภาครัฐสวนใหญจะสิ้นสุดแคในระดับตนแบบ ภาครัฐควรใหการสนับสนุนตอในการพัฒนาตนแบบ

ผลิตภัณฑหรือกระบวนการไปสูการผลิตจริงในอุตสาหกรรม ซ่ึงอาจตองชวยในการลงทุนซ้ือครื่องมือและ

เครื่องจักรผลิตดวย เนื่องจากผูประกอบการไทยสวนใหญเปนผูผลิตขนาดกลางหรือขนาดเล็ก ซ่ึงจะขาด

เงินลงทุนในการดําเนินการ  

ผ 3.4-4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑยางและไมยางพาราภายใตเครือขายความรวมมือระหวางผูประกอบการและหนวยงานวิจัย 



 นักวิจัยกับผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีมุมมองและประสบการณท่ีแตกตางกัน กลาวคือ นักวิจัย

คิดคนวิจัยเพ่ือผลิตผลิตภัณฑตนแบบ แตเม่ือดําเนินการสําเร็จแลวก็ไมรูวาจะนําไปตอยอดใหเกิดการ

ผลิตจริงในอุตสาหกรรมเพ่ือขายไดอยางไร ในขณะท่ีผูประกอบการในภาคอุตสาหกรรมมีประสบการณใน

การทําธุรกิจ และอยากจะพัฒนาผลิตภัณฑ แตก็ไมทราบวาจะเริ่มตนอยางไร อยางไรก็ตาม แมวา

ปจจุบันจะมีหนวยงานวิจัยและหนวยงานท่ีใหทุนสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐไดจัดตั้งฝายการตลาดเขามา

เพ่ือดูแลผลิตภัณฑหลังวิจัยสําเร็จเพ่ือตอยอดใหสามารถนําไปผลิตในอุตสาหกรรมได แตก็ยังไมประสบ

ความสําเร็จเนื่องจากงานวิจัยในภาครัฐนั้นหลากหลาย จนเราไมสามารถจะมีฝายการตลาดท่ีเชี่ยวชาญให

ครอบคลุมทุกผลิตภัณฑได นอกจากนั้น ฝายการตลาดก็อาจขาดความสัมพันธเชื่อมโยงกับอุตสาหกรรม

อยางใกลชิดอีกดวย เปรียบเทียบกับบริษัทใหญๆ เชน Du Pont, SCG, PTT ซ่ึงบริษัทเหลานี้จะมีนักวิจัย

และฝายการตลาดพรอมอยูในบริษัทเดียวกัน การทํางานก็จะเนนเฉพาะ รายผลิตภัณฑ ทําใหสามารถ

ดําเนินการพัฒนาควบคูไปกับการหาตลาดได จึงประสบความสําเร็จไดมากกวา 

 แนวความคิดเรื่องการรักษาผลประโยชนของนักวิจัยและผูประกอบการท่ีแตกตางกัน คือ นักวิจัยยังเกรง

ท่ีจะสูญเสียผลประโยชน บางครั้งจึงไมไดใชความรูอยางเต็มท่ีในการทํางานวิจัย ซ่ึงอาจทําใหการทํางาน

วิจัยสําเร็จไดยาก นอกจากนั้นยังคิดถึงคาตอบแทนเปนลําดับแรกท้ังท่ียังไมรูวาจะทําวิจัยไดสําเร็จหรือไม 

สวนผูประกอบการบางรายก็เอาเปรียบนักวิจัยโดยพยายามสอบถามนักวิจัยเพ่ือใหไดความรูหรือ

เทคโนโลยีท่ีตองการ โดยไมไดใหคาตอบแทนนักวิจัย เหมือนเปนการเอาเปรียบนักวิจัย จึงเกิดความไม

ไววางใจกัน และไมสามารถทํางานดวยกันได ดังนั้นควรจะมีหนวยประสานงานหรือผูประสานงาน มา

เปนตัวกลางในการดูแลผลประโยชนของนักวิจัยและผูประกอบการใหเกิดความยุติธรรมท้ังสองฝาย 

 แนวความคิดเรื่องวาระแหงชาติ เนื่องจากปจจุบันอุตสาหกรรมในประเทศไทยไมไดแขงขันกันเอง แตตอง

แขงขันกับตางประเทศ ดังนั้นจึงเสนอใหมีการรวมมือกันระหวางผูประกอบการ โดยใชความสามารถของ

แตละโรงงานมารวมกันเพ่ือทําธุรกิจกับตางประเทศ แทนท่ีจะมาแขงกันเอง รับคําสั่งซ้ือจากตางประเทศ

เขามาสูประเทศไทยแลวแจกจายใหแตละโรงงานไปผลิตในสวนท่ีตัวเองถนัดแลวจึงนํามารวมกันเปน

ผลิตภัณฑสุดทายเพ่ือสงขายตอไป นอกจากนั้น ยังอยากใหมีหนวยงานท่ีเปนศูนยกลางในการรับเรื่อง

ความตองการจากภาคเอกชน แลวประสานจัดหานักวิจัยมารวมดําเนินการ จัดหา supplier รวมไปถึง

การจัดหาตลาดดวย 

 จุดออนท่ีสําคัญของอุตสาหกรรมยางไทย คือ การขาดบุคลากร ซ่ึงทางบริษัท MBJ ก็มีแนวความคิดท่ีจะ

พัฒนาบุคลากรเองโดยการจัดตั้งโรงเรียนยางผลิตบุคลากรระดับ ปวช. ปวส. เพ่ือทํางานกับบริษัทเอง

หรืออาจทํางานท่ีอ่ืนดวยก็ได  ปจจุบันบริษัทก็ไดใหการสนับสนุนการสรางบุคลากรดานยางของประเทศ

โดยการรับนักศึกษามาฝกงาน เปนตน 

 

ผ 3.4-5 ภาคผนวก ผ 3.4 


